



ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๐๖๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำสัญญามอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๓๒๒๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ตัวอย่าง) ร่างสัญญามอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยแจ้งชักชวนแนวทางการใช้บังคับกฎกระทรวงกำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายในกรณี
มีการเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และกฎกระทรวงการมอบให้
เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ความละเอียด
ตามที่แจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทำสัญญา
มอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับเอกชน ตามกฎกระทรวงการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความถูกต้อง สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย
และเป็นประโยชน์กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอแจ้ง (ตัวอย่าง) ร่างสัญญามอบให้เอกชนทำหน้าที่
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และขอให้จังหวัดแจ้งให้องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทราบ สำหรับจังหวัดชลบุรีขอให้แจ้งเมืองพัทยาทราบด้วย ดังนี้

๑. (ตัวอย่าง) ร่างสัญญามอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำสัญญาดังกล่าว หากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกำหนด
ข้อสัญญาในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญนอกเหนือจากตัวอย่างร่างสัญญาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกันกำหนดนั้น ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุด
ตรวจพิจารณาด้วย

๒. ร่างสัญญาข้อ ๓ ประโยชน์หรือผลตอบแทน เป็นเพียงตัวอย่างที่กำหนดขึ้น ดังนั้น
ในการจัดทำรายละเอียดประโยชน์หรือผลตอบแทนฉบับที่จะใช้ลงนามผูกพันจะต้องเป็นไปตามที่ตกลง
กับคู่สัญญาและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น
โดยความยินยอมของสภาท้องถิ่นด้วย

/๓. ก่อนที่...

๓. ก่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถ แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อกำหนดอัตรา และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๓๒๒๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสถียร)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ๑
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๔๐๓๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นางสาวนภัส ไพรธรม
โทร. ๐๘-๙๖๑๖-๒๖๒๑

